

Ngắm vẻ đẹp trăm hoa đua nở ở làng hoa lớn nhất miền Tây

Những ngày cuối năm, hàng nghìn người rủ nhau về **Làng Hoa Sa Đéc** – vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ để ngắm nhìn vẻ đẹp trăm hoa đua nở.



Làng hoa Sa Đéc thuộc xã Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, phù sa màu mỡ và ngập tràn ánh nắng





Làng hoa Sa Đéc có diện tích gần 600 ha và trên 2.300 hộ trồng. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa









Thổ nhưỡng và khí hậu tốt giúp các loài hoa đẹp ở làng hoa Sa Đéc đua nhau tỏa sắc khoe hương. Những chậu hoa xuân được tưới nước, chăm sóc cẩn thận phục vụ khách chơi Tết





Đến với làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ nhận ra ngay điểm khác biệt của làng hoa này với các nơi khác là các luống hoa được trồng trên giàn cao, phía dưới ngập nước



Để chăm sóc hoa, người dân dùng xuồng nhỏ hoặc lội dưới nước. Người trồng hoa cho biết, thời tiết cuối năm ở Nam Bộ là mùa khô, nắng nhiều. Trồng hoa trên giàn tiện

cho việc tưới, cũng như hơi nước luôn giữ độ ẩm cho hoa



Tới độ thu hoạch, họ chuyển hoa xuống xuống, đưa vào bờ bao gói, chuyển đi khắp

các tỉnh thành như TP HCM, Hà Nội...



Ở một góc khác, dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều du khách đến làng hoa Sa Đéc chụp

ảnh



Vườn cúc mâm xôi vàng rực luôn là nơi thu hút nhiều du khách, làm cho không khí làng hoa thêm nhộn nhịp



Thiếu nữ miền Tây khoe sắc trong vườn hoa mào gà



Vườn hoa dừa cạn với các màu đỏ, hồng đẹp mắt cũng thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh



Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các nhiếp ảnh gia lại tụ hội về làng hoa Sa Đéc thường ngoạn và mua sắm cây kiểng





Điểm mới của làng hoa Sa Đéc so với các năm trước là một số chủ vườn đã cho đầu tư nhiều tiểu cảnh, công trình, trong số đó có đài ngắm vườn hoa cao 18 m với vốn đầu tư khoảng 1 tỉ đồng. Nhiều nơi bắt đầu thu vé vào tham quan vườn hoa thay vì miễn phí như trước đây





Hàng nghìn người ngắm vẻ đẹp trăm hoa đua nở ở làng hoa lớn nhất miền Tây



Chị Bùi Thị Hồng Nhung đến từ TP Cần Thơ, cho biết: "Tết năm nào mình và bạn bè cũng đến làng hoa Sa Đéc để ngắm và chụp ảnh. Tuy nhiên năm nay, nơi đây có nhiều hoa và tiểu cảnh rất đẹp. Chị Oanh Kiều (ngụ TX Bình Minh, Vĩnh Long) nói: "Đây là lần đầu tôi đến Sa Đéc ngắm hoa, thấy thích lắm. Đặc biệt người dân ở đây rất thân thiện, hiếu khách. Mọi người có thể thoải mái vào vườn chụp ảnh"



Những ngày cuối năm có hàng nghìn người đến với làng hoa Sa Đéc mỗi ngày

Thiện Chí

Nguồn: <https://freedom-vaca.org/2024/03/12/tiengquehuong-ngam-ve-dep-tram-hoa-dua-no-o-lang-hoa-lon-nhat-mien-tay/>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9800 TÁC PHẨM